

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRÀ BÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Trà Bông, ngày tháng 7 năm 2022

Về việc triển khai thực hiện  
kết luận của đồng chí Bí thư  
Trung ương Đảng, Trưởng  
Ban Tuyên giáo Trung ương

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 798-CV/HU ngày 13/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (đã xử lý qua hệ thống office), Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

**1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:**

1.1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị “về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Lưu ý trong công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết cần chú ý nghiên cứu, quán triệt sâu sắc chủ đề Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ đó khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng xây dựng đất nước, lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của Nhân dân. Thực hiện việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú theo hướng giữ vững vấn đề thuộc về nguyên tắc, những quan điểm lớn mà Nghị quyết đề cập. Cần giữ vững 5 kiên định: (1) Kiên định kế thừa, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin; (2) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; (3) Kiên định với đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta với phương châm nền đối ngoại hòa bình, tự chủ, độc lập dân tộc, vì lợi ích quốc gia là trên hết nhưng phải tôn trọng lợi ích của các quốc gia, dân tộc khác và tôn trọng luật pháp quốc tế; (4) Kiên định với những nguyên tắc của Đảng; (5) Kiên định chính là nền tảng để phát triển.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cần tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình hành động của Huyện ủy, của cấp ủy đảng, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội,...; tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát; sơ kết nửa nhiệm kỳ để đánh giá đúng tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết và có phương án điều chỉnh, bổ sung hợp lý.

1.2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây

dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” (gọi tắt là *Kết luận 21*) gắn với thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương về nội dung tác phẩm “*Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội*” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo Công văn số 791-CV/HU ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 49-KH/HU ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận 2; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt. Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy; khắc phục tình trạng mất dân chủ, mất đoàn kết, nể nang, né tránh, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, lợi ích nhóm,...

1.3. Thực hiện hiệu quả, thực chất Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “*về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả chuyên đề của tỉnh “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ*”; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chuẩn mực đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh hành vi trong công việc hàng ngày. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên trong đó nhấn mạnh làm theo Bác phải gắn với thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, của mỗi cán bộ, đảng viên. Quan tâm chỉ đạo phát hiện, cổ vũ, biểu dương, nhân rộng các gương sáng đạo đức, những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, tạo ảnh hưởng, sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng và ngoài xã hội.

1.4. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu; xây dựng chế độ học tập, cập nhật kiến thức lý luận chính trị định kỳ, thường xuyên cho cán bộ, đảng viên.

1.5. Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối văn hóa nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII, nội dung Hội nghị văn hóa toàn quốc, nhất là phát biểu chỉ đạo của

Đồng chí Tổng Bí thư đề lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa. Tăng cường tuyên truyền, chuyển tải đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở; ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động phản văn hóa, các sản phẩm độc hại, các hủ tục ra khỏi cộng đồng.

1.6. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số những vấn đề liên quan đến việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng, vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, những vấn đề nảy sinh gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân khi triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội, trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, an sinh xã hội... kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh. Tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

1.7. Triển khai đồng bộ công tác khoa giáo, thông tin đối ngoại gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội trong trạng thái bình thường mới. Tích cực tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế để góp phần thúc đẩy du lịch của huyện.

**2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện:** theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nội dung Công văn này, định kỳ tham mưu UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để biết, chỉ đạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Văn phòng huyện: C,PVP (VX), CVVX;
- Lưu: VT, Thị Vị 545.

**CHỦ TỊCH**

**Hoàng Anh Ngọc**